




ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ / หน่วยงาน
๑.	นางสาวศุภลักษณ์ โล่ชัยยะกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๘๘๓)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๘๘๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ- ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวศุภลักษณ์ โล่ชัยยะกุล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๔๘๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการ ยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p>	<p>- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๓๒ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึง วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการเป็นระยะเวลา เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๓๒ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึง วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ ฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๑๙๔๑๖</p> <p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๒</p>

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวศุภลักษณ์ โสชัยยะกุล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การศึกษาผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แคมป์วัยใส ใส่ใจสุขภาพ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) สังกัดฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

ดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของผลงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แคมป์วัยใส ใส่ใจสุขภาพ มีหลักการและเหตุผลจากปัจจุบันโรคอ้วนกำลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาคนไทยมีน้ำหนักตัวและมีความอ้วนมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กจากข้อมูลการเฝ้าระวัง และติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนของกรมอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่าเด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วนร้อยละ ๑๗ ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่พบเด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วนร้อยละ ๑๓.๖ ปัจจุบันในบางโรงเรียนพบมากขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐ และบางโรงเรียนมากขึ้นถึงร้อยละ ๒๕-๓๐ ถึงแม้ยังไม่มีโรคเกิดขึ้นแต่ก็ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายช้าไม่กระตือรือร้น มีผลต่อการเรียน และมีแนวโน้มจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนได้ถึงร้อยละ ๒๕ ปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น อาหารต่างชาติ ฟาสต์ฟู้ดแบบตะวันตก เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย ทำให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กไทยอยู่ในลักษณะกินเข้าไปมากจนล้นเกิน ภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วนนั้นเกิดจากการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่ถูกต้องทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ซึ่งการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วัยเด็กจากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดโครงการนี้โดยวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยน และปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก และเยาวชนอายุระหว่าง ๙-๑๓ ปี ในมิติการเรียนรู้เจตคติ และการปฏิบัติเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย โดยนำกระบวนการทางสุขศึกษาเข้ามาใช้โดยการสร้างทักษะต่างๆ ทั้งด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวเพื่อให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักถึงผลดีของการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่ถูกต้อง รวมทั้งผลเสียจากการมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องดังกล่าวโดยเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) และมีการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร การออกกำลังกาย การปรับพฤติกรรม เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้เด็กมีความตระหนักและใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น และเจริญเติบโตเต็มศักยภาพเป็นผู้ใหญ่ ที่มีสุขภาพแข็งแรงต่อไปในอนาคตเป้าหมายของโครงการผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเด็ก และเยาวชนอายุระหว่าง ๙-๑๓ ปีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเอง และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๔ คน รูปแบบสัมมนาเป็นแบบไป-กลับ รวม ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๐ อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน ลักษณะของโครงการเป็นโครงการประเภทส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ

ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ สร้างความตระหนัก กิจกรรมที่ ๒ ด้านโภชนาการ กิจกรรมที่ ๓ สุขภาพดีเริ่มต้นที่การล้างมือ
กิจกรรมที่ ๔ การออกกำลังกาย กิจกรรมที่ ๕ Walk Rally และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต

ผลลัพธ์

หลังจบกิจกรรมประเมินผลลัพธ์ ได้ผลดังนี้ ๑) ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ เพื่อ
ป้องกัน โรคอ้วน โดยใช้แบบประเมินความรู้พบว่าหลังเข้าโครงการ ผู้เข้าโครงการมีความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรคอ้วนในเกณฑ์ถูกต้องที่สุด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๕.๔๕ เป็นร้อยละ ๓๔.๕๔ ในกลุ่มที่มีคะแนนใน
เกณฑ์ถูกต้องบ้างมีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๐.๙ เป็นร้อยละ ๕๔.๕๔ ส่วนกลุ่มที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
ถูกต้องมีอัตราลดลงจากร้อยละ ๒๓.๖๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙๐ ๒) การเปรียบเทียบระดับเจตคติ การบริโภค
อาหาร การออกกำลังกาย และการควบคุมอารมณ์ เพื่อป้องกันโรคอ้วน พบว่าหลังเข้าโครงการผู้เข้าโครงการ
มีระดับเจตคติต่อการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และควบคุมอารมณ์ในเกณฑ์ที่ดีมากเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ ๑๐.๙๐ เป็นร้อยละ ๒๕.๔๕ กลุ่มที่มีคะแนนพอใช้ได้ มีอัตราลดลงจากร้อยละ ๘๓.๖๔ เหลือ
ร้อยละ ๖๗.๒๗ ส่วนกลุ่มที่มีคะแนนในเกณฑ์ที่ไม่ดีพอ มีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕.๔๕ เป็นร้อยละ ๗.๒๗
๓) การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนพบว่าหลังเข้าโครงการ ผู้เข้าโครงการมีระดับพฤติกรรม
การป้องกันโรคอ้วนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑.๘๑ เป็นร้อยละ ๕.๔๕ ส่วนเกณฑ์พอใช้ได้มีอัตรา
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๘.๑๘ เป็นร้อยละ ๖๐ กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีพอ มีอัตราลดลงจากร้อยละ ๔๐ เหลือ
ร้อยละ ๓๔.๕๔ ๔) การเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันโรคอ้วนของผู้เข้าร่วม
โครงการก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่าหลังจากเข้าโครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับการตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติที่ถูกต้องในเกณฑ์พอใช้ได้ มีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๔.๕๔ เป็นร้อยละ ๖๐ กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีพอ
มีอัตราลดลงจากร้อยละ ๕๔.๔๕ เหลือร้อยละ ๔๐ และไม่พบนักเรียนที่มีระดับการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่
ถูกต้องในเกณฑ์ดีมากทั้งก่อนและหลังเข้าโครงการ โดยภาพรวมการจัดโครงการ แคมป์วัยใส ใส่ใจสุขภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
จนเป็นกิจวัตร และเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน
๒. เด็กกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพลดปัญหาจากภาวะ
โภชนาการเกินหรือโรคอ้วน
๓. เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างโรงพยาบาล และชุมชนเป็นเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ
เชิงรุก

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ โครงการให้คำปรึกษาและเฝ้าระวังการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการคลอดก่อน
กำหนดที่มาฝากครรภ์กับโรงพยาบาลตากสิน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง
๒. เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ได้รับความรู้เบื้องต้นในการดูแล
ตนเอง และสามารถยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกได้นานพอที่จะได้รับยากระตุ้นปอดเด็กได้ครบตามมาตรฐาน

เป้าหมาย

สตรีตั้งครรภ์เดี่ยวกลุ่มเสี่ยงที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลตากสินได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดคลอดก่อนกำหนดทุกราย

๑. เพื่อเป็นการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีกลุ่มเสี่ยงโดยการยับยั้งการหดตัวของมดลูกและให้ยากระตุ้นปอดเด็ก

๒. เพื่อเป็นการคัดกรองสตรีตั้งครรภ์เดี่ยวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สามารถลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงได้

๒. สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูก และให้ยากระตุ้นปอดเด็กได้ทัน